

เรื่องราว การเปลี่ยนแปลง



วันนี้... ของ "สุวรรณา"

"ครอบครัวของเราลำบาก ต้องเลี้ยงทั้งลูกและหลาน ลำพังรายได้จากงานรับจ้างกรีดยางพาราช่วยอะไรได้ไม่มาก เพราะเราต้องเลี้ยงปากท้องตั้ง 8 ชีวิตในบ้าน รายได้มีแค่นี้ให้ใช้ผ่านไปได้ในแต่ละวัน" "นางพยอม" แม่ของ "สุวรรณา" เด็กในความอุปการะ เล่าให้ฟังถึงอดีต

"แต่ตอนนี้ ครอบครัวเราเริ่มดีขึ้น เด็กๆ ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้ได้เรียนหนังสือ ที่บ้านก็ได้หามาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม" รอยยิ้มเริ่มปรากฏบนใบหน้าของนางพยอม

นอกจากปัจจัยทางการศึกษา ครอบครัวของเธอยังได้รับการพัฒนาด้านอาชีพ นางพยอมได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชีพเลี้ยงหมู หมู่

10 ตำบลสองพี่น้อง และได้รับหมู 2 ตัวมาเลี้ยง จนขณะนี้ คอกหมูในบ้านของนางพยอมมีลูกหมู 12 ตัว ที่เป็นของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม และของนางพยอมที่มาเลี้ยงรวมกัน

"พอขายหมูรุ่นแรกไป กำไรที่ได้ช่วยให้มีค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งก็เก็บเป็นทุนเลี้ยงรุ่นต่อไป เราเลี้ยงกันมาหลายรุ่นแล้ว เด็กๆ ก็จะมาช่วยดูแลในเวลาที่ไม่ได้ไปเรียนหนังสือ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ก็มากอย่คิดตามผล และมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอมาให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการเลี้ยงอย่างถูกต้อง" นางพยอมเล่าถึงผลงานจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองและสมาชิกกลุ่ม

ด้วยความขยันหมั่นเพียร ทำให้หมูของกลุ่มได้ขึ้นทะเบียนของปศุสัตว์อำเภอ ในการรับรองคุณภาพเลี้ยงสุกรแบบปลอดภัยเร่งเนื้อแดง ช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผลผลิต เกิดรายได้ที่ดี ความมาด้วย

"จะเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆ ละ เพราะช่วยให้เรามีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครอบครัว ขอขอบคุณผู้อุปการะ และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ช่วยเหลือหลานของเราให้ได้รับโอกาสในการเรียนหนังสือ ช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น ขอขอบคุณที่ท่านเห็นความสำคัญของเด็กและครอบครัว" นางพยอมบอกด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุข

คำบอกเล่า จากพนักงาน



"ความภูมิใจจากงานพัฒนาในปีที่ผ่านมาคือ ความร่วมมือของคนในชุมชนที่ช่วยกันพัฒนาแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้านการศึกษา ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กอย่างถูกต้อง ทั้งเรื่องโภชนาการและสุขภาพอนามัย ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย รวมถึงเยาวชนในพื้นที่ได้พัฒนาศักยภาพในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หลายด้าน ซึ่งปลูกฝังจิตสำนึกการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้แก่เด็กๆ ผมขอขอบคุณผู้อุปการะและผู้บริจาคที่ช่วยให้อาชีพของเด็ก ครอบครัว และชุมชนในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"

อาทิตย์ คอนพันธ์
ผู้จัดการโครงการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2022-9200 ถึง 2 | โทรสาร 0-2022-9203 ถึง 5
www.worldvision.or.th



โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

แก่งหางแมว

จังหวัดจันทบุรี

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

แก่งหางแมว

จังหวัดจันทบุรี

เริ่มดำเนินงาน ปี 2546

10 ในปี 2556 ดำเนินงานครบ 10 ปี

ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 11 คน



ดำเนินงานใน 3 ตำบล ได้แก่ แก่งหางแมว ชุมชอง และสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี



ดำเนินโครงการหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การศึกษา การอุปการะเด็ก สุขภาพ และเศรษฐกิจ



เด็กในความอุปการะ 2,200 คน



ครอบครัวเด็กเข้าร่วมโครงการ 1,908 ครอบครัว

ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ



การศึกษา



เยาวชน **1,500** คน ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนคนกีฬา

4 โรงเรียน ได้รับสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมแก่เด็กๆ ในการสอบโอเน็ต

ครู **55** คน ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูที่สอนชั้นอนุบาล ได้รับการอบรมเรื่องการผลิตสื่อการเรียนการสอน

แกนนำเยาวชน **230** คน เข้าร่วมค่ายทักษะชีวิต กิจกรรมจิตอาสาและพัฒนาชุมชน ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และเรียนรู้การอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

เศรษฐกิจ

สหกรณ์การเกษตรสามขุนแก้ว สุกนิมิตร จำกัด

สมาชิกสหกรณ์ฯ ทั้งหมด **443** คน

443 ครอบครัวเด็ก ออมทรัพย์ด้วยการถือหุ้นกับสหกรณ์

443 คน เป็นเด็ก/ครอบครัวเด็กในความอุปการะ

43 ครอบครัวเด็ก กู้ยืมเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพ



389 ครอบครัวเด็ก ร่วมอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพ ได้แก่ การกรีดยางพารา การนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ การเกษตรในวิถีธรรมชาติ และการรวมกลุ่มอาชีพ

26 กลุ่มอาชีพ ได้รับการพัฒนาอาชีพเสริมอย่างต่อเนื่องช่วยสร้างแหล่งอาหารที่มั่นคงและจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

สุขภาพ



60 อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ได้รับอบรมความรู้ด้านสาธารณสุข เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยให้ครอบครัว

150 ครอบครัวเด็ก ที่มีหญิงตั้งครรภ์และแม่เด็กวัย 0-5 ปี ได้รับอบรมความรู้การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ และดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กวัย 0-5 ปี ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย

133 ครอบครัว มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคจากเครื่องกรองน้ำประปาที่ได้รับการสนับสนุน

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการยังชีพ

โรงเรียน **2** แห่ง ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการขุดลอกสระน้ำในโรงเรียน นายสมชาย โยมม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น กล่าวว่า "สระน้ำที่ขุดลอกนี้ได้ใช้ประโยชน์ทั้งในโรงเรียน รวมถึงครอบครัวและชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง"

23 ครอบครัว ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำในครัวเรือนโดยขุดเจาะบ่อน้ำตื้น



นายพูล ศรีสวัสดิ์ เล่าว่า "ก่อนนี้ ที่บ้านต้องซื้อน้ำไว้บริโภค บ้างก็ใช้น้ำจาก อบต. บรรทุกน้ำเข้าไปให้ บ้างก็ต้องใช้น้ำจากสระเล็กๆ ในบ้าน ทำให้เกิดอาการคันจากการแพ้ น้ำ และปัญหาสุขภาพอื่นๆ เมื่อมูลนิธิศุภนิมิตฯ ขุดเจาะบ่อน้ำตื้นให้หลายครอบครัว ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องซื้อน้ำ และยังมีสุขภาพที่ดีมีน้ำสะอาดไว้ใช้กันมากขึ้น"